

**กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนา**  
**โดย รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ : เลขานุการ ก.พ.ร.**

**พิธีกร :**

ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการ ก.พ.ร. ดอกเตอร์ทศพร ศิริสัมพันธ์ กล่าวชี้แจง  
วัตถุประสงค์การสัมมนา ขอเรียนเชิญค่ะ

**รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขานุการ ก.พ.ร.) :**

กราบเรียนศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ในนามของสำนักงาน ก.พ.ร. กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านองคมนตรีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๒ ในเรื่อง “ปรับบทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย” ในครั้งนี้ การพัฒนาระบบราชการไทยได้ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ทั้งระบบได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารราชการ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะในด้านการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและได้รับรางวัลยกย่องในระดับนานาชาติ อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะได้มีการดำเนินงานอย่างจริงจังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ภาครัฐก็ยังคงมีขอบเขตและภารกิจที่กว้างขวางมากจนเกินไป และผูกขาดการดำเนินงานเสียเอง จนเป็นผลทำให้ภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองได้ค่อนข้างน้อย ฉะนั้น แนวทางที่จะปรับเปลี่ยนระบบการบริหารของประเทศไทยให้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ก็คือ ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ จะต้องมีการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มีความเหมาะสมเพื่อจะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสถานการณ์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นการทำงานของภาคเอกชนและระบบตลาด ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้การบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการนี้เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการประจำปี ในหัวข้อเรื่อง “ปรับบทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย” ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารในระดับจังหวัด กลุ่มผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานของส่วนราชการและของจังหวัด ข้าราชการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สื่อมวลชน ตลอดจนเอกชนและภาคประชาสังคม จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน หัวข้อการบรรยาย การเสวนา ตลอดจนการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในวันนี้ ประกอบด้วย (๑) การเสวนาในหัวข้อเรื่อง การปรับบทบาทภาครัฐ เปลี่ยนการบริหารประเทศไทยโดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ (๒) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน (๓) การบรรยายเรื่องแนวทางการจัดระดับการกำกับดูแลองค์กรภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่ที่สำคัญที่สุดคือการแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ทิศทางการบริหารกิจการบ้านเมืองของประเทศไทยในอนาคต ของท่านองคมนตรีในวันนี้ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้นำกลับไปใช้ในการปรับบทบาทและปรับวิธีการทำงานในหน่วยงานของตนให้มีความเหมาะสม ตลอดจนร่วมกันเป็นพลังในการผลักดันให้การบริหารกิจการบ้านเมืองของประเทศไทยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างแท้จริง

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ในนามของผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดทุกท่าน ขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง ทิศทางการบริหารกิจการบ้านเมืองของประเทศไทยในอนาคต ขอกราบเรียนเชิญครับ